



จดหมายข่าว ป.ย.ป. ฉบับที่ ๓ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๒ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมหน่วยงานรัฐในการปรับปรุงแผนระดับ ๓ และการจัดทำแผนงานโครงการในการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุผล

■ ความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

หน่วยงานรัฐจำเป็นต้องพิจารณาปรับปรุงแผนระดับ ๓ ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับ ๒ อื่น ๆ (ในกรณีที่มีความสอดคล้องแผนระดับ ๒ อื่น ๆ) และแผนระดับที่ ๓ อื่น ๆ (หากมี) ทั้งนี้ แผนระดับที่ ๓ ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการด้าน... (แผนปฏิบัติการด้าน... จะมีหรือไม่ขึ้นอยู่กับแต่ละหน่วยงาน) และดำเนินการใส่ข้อมูลลงในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSER) ตาม template ที่ สศช. กำหนด

สำหรับแผนปฏิบัติราชการ หน่วยงานรัฐจำนวนมากมีความสับสนกับแผนงบประมาณ โดยมีรายละเอียดแตกต่างกันที่สำคัญ ดังนี้

แผนปฏิบัติราชการ	แผนงบประมาณ
จัดทำตาม พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒	กระบวนการเป็นไปตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
แผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่วางแผนจะดำเนินการในแต่ละปี (แผนปฏิบัติราชการรายปี) และในช่วง ๕ ปี (แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี)	แผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่ขอใช้งบประมาณแผ่นดิน โดยผ่านการพิจารณาจัดสรรของสำนักงบประมาณเป็นรายปี
แผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่ใช้งบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน เงินกู้ เงินบริจาค หรือ PPP รวมทั้งแผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่ไม่ใช้งบประมาณ	

หมายเหตุ การจัดทำแผนงาน/โครงการภายใต้แผนระดับที่ ๓ จำเป็นต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนระดับที่ ๑ และแผนระดับที่ ๒ โดยโครงการจะต้องตอบภารกิจของหน่วยงานได้ครบถ้วน และนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เมื่อจัดทำแผนระดับที่ ๓ เรียบร้อยให้นำเสนอ รมต. เจ้าสังกัดลงนาม เว้นแต่หน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอ กรม. ให้หน่วยงานระบุเหตุผลและความจำเป็นประกอบไปยัง สศช. เพื่อพิจารณากลับกรองตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ เมื่อแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานผ่านการอนุมัติและประกาศใช้ ให้บันทึกเข้าระบบ eMENSER ได้ตลอดเวลา

■ ความคืบหน้าเกี่ยวกับการนำเข้ระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSER)

ระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSER) เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการ และมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ประมวลผล



ของทั้ง สศช. และทุกส่วนราชการภายใต้ระบบเดียวกัน ซึ่งขณะนี้ (เดือนกันยายน) ระบบได้พัฒนาการรายงานผลตามสายการบังคับบัญชา (M๗) เรียบร้อยแล้ว (สำหรับหน่วยงานที่ส่งข้อมูลรายชื่อผู้บริหารให้กับทาง สศช. ทั้งนี้หน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลดังกล่าวหรือข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อที่ email : emenscr@nesdc.go.th ได้) และระบบได้เพิ่มข้อมูลสำหรับ M๑ (ความเชื่อมโยงระดับแผนต่าง ๆ) โดยทุกหน่วยงานต้องเพิ่มความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้วย

นอกจากนี้ ระบบยังได้จัดทำสถานะของแผนงาน/โครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ ในลักษณะของสีต่าง ๆ ได้แก่ สีแดง หมายถึง สถานะของโครงการยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ สีเหลือง หมายถึง โครงการอยู่ระหว่างการรออนุมัติโดยผู้บังคับบัญชา และสีเขียว หมายถึง โครงการได้รับการอนุมัติแล้ว ซึ่งจะนำไปสู่การเผยแพร่ในระบบต่อไป

นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ถูกประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ส่งผลให้ทุกหน่วยงานราชการต้องนำเข้าสู่ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียด โครงการ/การดำเนินงาน (M๑-M๕) ภายใน ไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ ทั้งนี้ หากเป็นโครงการที่เริ่มต้นในไตรมาสอื่นให้นำเข้าสู่ข้อมูลภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นไตรมาส และให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินการเป็นรายไตรมาส เข้าในระบบฯ ให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นไตรมาส

สรุปขั้นตอนการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- ๑) หน่วยแจ้งข้อมูลลำดับการอนุมัติ (M๗) โดยด่วน (สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้แจ้ง)
- ๒) หน่วยงานดำเนินการปรับปรุง แผนระดับ ๓ และนำเข้าสู่ระบบ eMENSOCR
- ๓) หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๓/๒๕๖๒ และไตรมาส ๔/๒๕๖๒ ภายในสิ้นเดือนธันวาคม
- ๔) สศช. นำข้อมูลจากระบบ eMENSOCR มาใช้ประกอบการจัดทำรายงานประจำปีในช่วงเดือนพฤศจิกายน
- ๕) หน่วยงานนำเข้าสู่ข้อมูลโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภายในสิ้นเดือนธันวาคม

